



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน  
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  
เป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองคาย เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองคาย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ ๔)ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

จึงประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้ผ่านการเลือกสรร เรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาต่ำสุดตามลำดับ (รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรแนบท้ายประกาศนี้) โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลจะแต่งตั้งผู้ผ่านการเลือกสรรได้เท่าที่มีตำแหน่งว่าง โดยผู้ที่อยู่ลำดับสูงกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป ไม่ก่อนวันที่ ก.อบต. หนองคาย มีมติเห็นชอบและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรให้ใช้บัญชีได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีและองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นไม่สามารถขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้

๒. ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรรายได้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศนี้ ถ้าผู้นั้นได้แจ้งขอสละสิทธิ์ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร ให้เป็นอัยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผ่านการเลือกสรร

๓. ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้รับการขึ้นบัญชีตามประกาศนี้ แต่ระหว่างหรือ ก.อบต. จะได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน เมื่อได้รับแจ้งผลการตอบข้อหารือของ ก.อบต. ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่ก่อนวันที่ ก.อบต. หนองคายมีมติเห็นชอบ

๔. ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนแม้จะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรแล้วหรือได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไปแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลจะรายงาน ก.อบต. หนองคาย ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้นั้นกลับตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งอื่นที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ที่ ก.อบต.กำหนด ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างแทน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประภาส คลังชำนาญ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย  
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

๑. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นางบุษบา สีหาค	
๒	๐๓	นายสุเมธ มีแก้ว	

๒. ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นางสาวมนธิดา ยอดยา	
๒	๐๕	นางสาวนงนุช รอดจ้อย	
๓	๐๗	นางสาววรรณนิศา ปานเพ็ชร	
๔	๐๔	นางสาวพัชรินทร์ ชัยแสง	
๕	๐๖	นางสาวเย็นฤทัย สังเกตการณ์	
๖	๐๓	นางสาวภาวีนี บุบผามาตย์	